
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๓๑ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  นาฬิกา 
กรรมาธิการผู้มาประชุม  ๖๘  คน 

กรรมาธิการผู้ไม่มาประชุม  ๔  คน (ลาการประชุม) 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุม นายวราเทพ รัตนากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และกระทรวงยุติธรรมเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   
  
เรื่องท่ีพิจารณา  

มาตรา ๑๓ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และหน่วยงานในก ากับ  

มหาวิทยาลัยของรัฐ ๑๐ แห่ง      
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ๑๐ แห่ง  
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ๑๖ แห่ง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง  

มาตรา ๒๑ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในก ากับ 
๑. กรมคุมประพฤติ 
๒. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
๓. กรมราชทัณฑ์ 

 
ผลการพิจารณา 

กลุ่มที่ ๑ งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยของรัฐ ๑๐ แห่ง  
มหาวิทยาลัยนเรศวร     ๕๓๙,๖๖๖,๑๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    ๓๕๖,๗๘๔,๘๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ๑๘๓,๒๘๗,๓๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   ๓๐๘,๓๕๖,๓๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยนครพนม     ๒๕๓,๘๐๖,๐๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์     ๑๑๓,๘๓๖,๙๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง     ๑๘๑,๐๔๓,๗๐๐  บาท 



๒ 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    ๑๐๗,๗๓๗,๓๐๐  บาท 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน    ๑๗๓,๙๓๗,๖๐๐  บาท 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน     ๓๗๙,๔๗๔,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยของรัฐ ๑๐ แห่ง ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องจัดการ
เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์มาเป็นเวลาประมาณ ๒ ปี แต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเริ่มกลับมาจัดการเรียน
การสอนตามปกติ จึงขอสอบถามว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องเปลี่ยนผ่าน
จากการเรียนผ่านระบบออนไลน์มาสู่ระบบปกติอย่างไร และมีกระบวนการติดตามนักศึกษาที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวหรือไม่  

- มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติเท่าใด และมีแนวทางการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาอย่างไร ภายหลังพบว่า
นักศึกษาไทยจ านวนมากยังขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

- สถาบันวิทยาลัยชุมชน ถือเป็นสถาบันการศึกษาท่ีเปิดให้ประชาชนที่ไม่อาจเข้าถึงการศึกษา
ตามระบบปกติ มีโอกาสเข้ามาแสวงหาความรู้เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม
แต่ละพ้ืนที่ จึงขอสอบถามว่าสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีกระบวนการในการได้มาซึ่งนักเรียน นักศึกษา อย่างไร  

- มหาวิทยาลัยในกลุ่มนี้มีแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรและการน านวัตกรรมมาปรับใช้กับ
การเรียนการสอนอย่างไร เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มหาวิทยาลัยในภาพรวมได้รายงานจ านวนตัวเลขบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเป็นจ านวนมาก
แต่ต้องการทราบว่ามีกระบวนการเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาว่าได้ท างานตรงกับวุฒิ
การศึกษาหรือไม ่

- ในกรณีที่ประเทศไทยมีแนวโน้มประชากรเกิดใหม่ลดลง จึงขอสอบถามว่าผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยจะวางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร 

- มหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ ๑ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีทัศนคติอย่างไรต่อการท า
กิจกรรมทางการเมืองของนักศึกษา และส่งเสริมการแสดงออกทางประชาธิปไตยของนักศึกษาหรือไม่ 

- ถ้ามหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ ๑ มีโอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม คิดว่าจะน า
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพิ่มนั้นไปใช้ด าเนินการในเรื่องใด เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยจะมีแนวทางการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตอย่างไร 
เพ่ือให้มีทักษะการบริหารจัดการปัญหาและการจัดล าดับความส าคัญภายหลังจากส าเร็จการศึกษา 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- มหาวิทยาลัยนเรศวร วิเคราะห์และประเมินทิศทางด้านต่าง ๆ ของประเทศไทยมาตลอด 

จึงเป็นที่มาของการเริ่มต้นปรับหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงานล่วงหน้า 
รวมทั้ง การสร้างองค์ความรู้เพ่ือให้ภาคประชาสังคมที่อยู่ร่วมกับมหาวิทยาลัยน าไปประยุกต์ใช้ เช่น การน า
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลผลิตทางเกษตร หรือ พืชสมุนไพร ให้เกษตรน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ  
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- มหาวิทยาลัยนเรศวร มีกระบวนการติดตามและเก็บข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยพบว่า
ร้อยละ ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า ส าหรับทิศทางของประเทศไทยที่มีอัตราการเกิดใหม่ลดลง 
มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ให้ความส าคัญอย่างมาก จึงมีนโยบายให้เร่งพัฒนาจุดแข็งด้านการสร้างผลงานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความหลากหลายและตอบโจทย์ความ
ต้องการของสังคม  

- ในกรณีที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับงบประมาณเพ่ิมเติม มีความคิดเห็นว่าจะน า
งบประมาณไปใช้ส าหรับการช่วยเหลือนักศึกษาให้อยู่ในระบบการศึกษา เพ่ือสร้างคนที่มีคุณภาพไปแก้ไข
ปัญหาและรับใช้สังคม 

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เก็บข้อมูลและส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ 
มีความต้องการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่จะน าไปสู่การให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการ เช่น การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพาณิชย์ การพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเปิดโอกาสในด้านต่าง ๆ มากข้ึน เป็นต้น 

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีวิสัยทัศน์เน้นการสร้างนวัตกรรม และผู้ประกอบการ  
ซึ่งทิศทางที่ส าคัญของประเทศไทยหน่วยงานได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับการเรียนการสอน จึงให้ความส าคัญในการส่ง
นักศึกษาไปฝึกงานตามสถานประกอบการ เพ่ือให้มีโอกาสได้น าความรู้ไปปฏิบัติงานจริง และแนวทางนี้ท าให้
มหาวิทยาลัยพบว่า นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาได้ท างานประมาณ ร้อยละ ๘๐ และมีผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้
ท างานตรงกับวุฒิการศึกษา ร้อยละ ๗๐    

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความคิดเห็นว่าถ้าได้รับงบประมาณเพ่ิมเติม จะขอรับการ
สนับสนุนงบลงทุนให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสร้าง
อาคารสถานที่ รองรับจ านวนผู้ป่วยที่เพ่ิมมากข้ึน 

- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ความส าคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ของนักศึกษาและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงท าให้การตรากฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  
ยึดหลักการเคารพความแตกต่าง ซึ่งในกรณีของการออกระเบียบควบคุมการไว้หนวดเคราของนักศึกษาแพทย์
ที่อ้างเหตุผลเรื่องความสะอาดนั้นมหาวิทยาลัยได้ทบทวนแล้ว และได้ปรับแก้ระเบียบดังกล่าวให้เกิดความ
สมดุลระหว่างความเชื่อทางศาสนาและมาตรการสาธารณสุข 

- มหาวิทยาลัยนครพนม มีความคิดเห็นว่าถ้าได้รับงบประมาณเพ่ิมเติม จะขอรับการ
สนับสนุนให้กับการพัฒนางานวิจัยเชิงพ้ืนที่และวัฒนธรรม เพ่ือให้ภาคประชาชนสามารถน าองค์ค วามรู้ 
ไปประยุกต์ใช้เป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ต้องให้การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- มหาวิทยาลัยนครพนม มีความคิดเห็นว่าถ้าได้รับงบประมาณเพ่ิมเติม จะน างบประมาณไป
ลงทุนพัฒนาครุภัณฑ์ด้านการศึกษาและสิ่งปลูกสร้าง และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและการผลิตผลงานทางวิชาการให้แก่สังคม  

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง ตระหนักถึงสัดส่วนของนักศึกษาเข้าใหม่และผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี 
ความไม่สมดุล ภายหลังพบผู้ส าเร็จการศึกษาน้อยกว่าจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ ดังนั้น มหาวิทยาลั ยได้เปิด
โอกาสให้ผู้ที่ ไม่ส าเร็จการศึกษากลับเข้ามาศึกษาอีกครั้ง โดยสามารถน าวิชาและหน่วยกิตที่ เคยผ่าน  
การประเมินผลมาแล้วน ามาเทียบโอนและเข้ารับการศึกษาต่อเนื่อง 

- สาเหตุหนึ่งที่ท าให้นักศึกษาสนใจเข้าศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงที่ส่วนกลางมากกว่า
สาขาของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เนื่องจาก ขาดการสนับสนุนงบประมาณด้านอาคารสถานที่และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น ถ้ามีโอกาสได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมจะน างบประมาณไปพัฒนามหาวิทยาลัย  
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ตามสาขาในภูมิภาค เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีในการดึงดูดนักศึกษาและผลิตผลงานวิชาการที่น าไปสู่การท างาน
ร่วมกับภาคประชาสังคมต่อไป 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง เคารพความแตกต่างด้านศาสนา วัฒนธรรม จึงได้จัดสรร
งบประมาณผ่านสภานักศึกษาให้น าไปจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ  
ความเชื่อ ส าหรับกรณีการท ากิจกรรมทางการเมืองนั้น มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไม่เคยขัดขวางการใช้ สิทธิ
เสรีภาพตามครรลองประชาธิปไตย แต่การจะใช้พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือแสดงออกทางการเมือง จะต้อง
ผ่านการพิจารณาของมหาวิทยาลัยอย่างรอบคอบ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความเป็นกลางในฐานะที่มหาวิทยาลัย
รามค าแหงเป็นสถาบันการศึกษา  

- สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดการเรียนการสอนที่เน้นความต้องการของชุมชุน และสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพเพ่ือสร้างภูมิปัญญาที่ พัฒนาภูมิล าเนาและแก้ไขปัญหาความยากจน  
โดยกระบวนการรับนักศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ด าเนินการผ่าน ๒ ช่องทาง ได้แก่ ๑. การท ากิจกรรม
ร่วมกับภาคประชาสังคม เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เข้ามาศึกษาต่อกับสถาบัน และ ๒. การเปิดรับสมัครนักศึกษา
โดยตรง  

- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยังขาดแคลนงบประมาณพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศ 
จึงคิดว่าถ้าได้รับงบประมาณเพ่ิมเติม จะน างบประมาณไปพัฒนาเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้การเรียนการสอนและ
การสอบผ่านระบบออนไลน์มีคุณภาพและมาตรฐานต่อไป 

- คณาจารย์และผู้บริหารของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วิเคราะห์สถานการณ์และทิศทาง 
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย มีความเห็นตรงกันว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจะมีความส าคัญ  
ต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้น ถ้ามีโอกาสได้รับงบประมาณเพ่ิมเติม จะน าไป
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการศึกษาเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ ในเรื่อง
ดังกล่าว รวมทั้งการเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความโดดเด่นในเชิงวิชาการ 

ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่และการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น 
ขอให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ใช้งบประมาณเพ่ือคงจุดแข็งต่อไป  

- มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในภาพรวม ไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะการผลิตบัณฑิตเพียงเพ่ือให้เป็นไป
ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาวิชาการให้สอดคล้องกับความแตกต่างในแต่ละพ้ืนที่ ด้วย และ 
ที่ส าคัญมหาวิทยาลัย ต้องพึงระวังการออกกฎระเบียบที่ต้องไม่กระทบต่อหลักความเชื่อและศรัทธาของ
นักศึกษาที่มีความหลากหลาย เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสถาบันการศึกษาและนักศึกษา 

- การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ควรตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
และแนวความคิดใหม่ของนักศึกษา เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีโอกาสได้เข้าท างานตามความรู้ความสามารถ 

- บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เป็นพ้ืนที่ประกอบการเกษตรและ
แหล่งชลประทาน ต้องท าให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ  

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้ตั้งมหาวิทยาลัยสาขาในหลายภูมิภาค แต่พบว่านักศึกษา
จ านวนมากเลือกเรียนที่ส่วนกลางเป็นหลัก เนื่องจาก อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคขาดการดูแล
และการพัฒนาให้มีความทันสมัย ดังนั้น การขอรับสนับสนุนงบประมาณควรพิจารณาถึงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ด้วย 
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- ปัจจุบัน นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์ แต่ยังขาดการสนับสนุนเงินทุน 
เพ่ือท าการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ เนื่องจาก สถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ในการพิจารณาให้เงินทุน โดยตั้ง
เงื่อนไขว่าการพัฒนานาฏศิลป์จะต้องผสมความเป็นไทยเข้าไปโดยไม่จ าเป็น ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึง
เงินทุน ดังนั้น มหาวิทยาลัยที่มีอ านาจหน้าที่ควรพิจารณาทบทวนยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าว 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ ขอให้มหาวิทยาลัยของรัฐ ๑๐ 

แห่งในกลุ่มท่ี ๑ ส่งเอกสารตามรายการ ดังนี้ 
๑. จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและผู้ส าเร็จการศึกษาที่เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยให้

ระบุว่าแต่ละรายมีจ านวนหนี้เท่าใด และข้อมูลความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย  
๒. ผลงานวิจัยที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไป 
๓. เฉพาะสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้ส่งเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพร  
- ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบ มหาวิทยาลัยของ

รัฐ ๑๐ แห่ง ในกลุ่มท่ี ๑ ส่งเอกสารตามรายการ ดังนี้ 
๑. จ านวนนักศึกษาที่สอบเข้าเพ่ือศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-

degree) และการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Academic Credit Bank: Credit Bank) หรือที่เรียกว่า ธนาคาร
หน่วยกิต โดยให้ระบุว่าคณะใดได้จ านวนนักศึกษาตามเป้าหมาย  

๒. จ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง 
โดยให้ระบุว่าบุคลากรแต่ละประเภทได้รับเงินเดือนจากส่วนใดบ้าง 

๓. จ านวนตัวเลขของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า 
 

กลุ่มที่ ๒ งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ๑๐ แห่ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      ๙๐๖,๕๘๓,๙๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     ๘๗๘,๗๗๐,๖๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง     ๖๗๒,๖๘๘,๓๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยบูรพา     ๔๙๓,๒๔๖,๖๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยทักษิณ     ๓๔๙,๐๕๕,๒๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     ๑,๐๖๔,๐๕๖,๘๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยพะเยา     ๓๘๕,๒๑๐,๙๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น     ๑,๑๓๒,๑๙๕,๒๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้     ๔๘๗,๒๓๓,๙๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     ๑,๐๘๑,๖๔๓,๔๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  
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สรุปประเด็นการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ๑๐ แห่ง ในประเด็น 
ต่าง ๆ ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จ

การศึกษาแล้วไม่มีงานท า แต่เป็นลูกหนี้ของกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา จ านวน ๖.๙ ล้านราย จึงควรปรับ
หลักสูตรที่มีความต้องการของการตลาดในอนาคตต่อไป 

 - มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐทั้ง ๑๐ แห่ง ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหานักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว แต่ไม่มีงานท า  

 - กรณีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐทั้ง ๑๐ แห่ง ได้รับงบประมาณเพ่ิมเติม มีแนวทาง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือแผนการบริหารงบประมาณอย่างไร 

 - กรณีผลงานวิจัยข้าวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ ขอทราบแนวทาง
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าผลงานวิจัยไปสู่ภาคปฏิบัติ 

 - กรณีผลงานวิจัยผลไม้อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งบประมาณ
ส าหรับกระบวนการแปรรูปดังกล่าวค่อนข้างสูง ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ 

 - กรณีผลงานวิจัยไตรโคเดอร์มา เชื้อราขั้นเทพ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอทราบว่า 
หน่วยงานอื่น ๆ ได้น าผลงานวิจัยกรณีดังกล่าวไปต่อยอดหรือไม ่

 - การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยไม่ควรยึดติดกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ควรมุ่งเน้น 
ให้ความส าคัญกับความต้องการศึกษาต่อของนักศึกษา เช่น บรรยากาศในการเรียน เพ่ือนร่วมชั้น  

 - มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นต้นแบบทางด้านการเกษตรและอาหารแห่งอนาคต เกษตร
คุณภาพสูง และการบูรณการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ และขอทราบแนวทางการการต่อยอดผลงานวิจัยกัญชา 
กัญชง การแบ่งปันผลงานวิชาการเพ่ือยกระดับและต่อยอดผลงานวิจัย 

 - ขอทราบแนวทางของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือพัฒนาพืชสมุนไพรอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพ  
เช่น สมุนไพรช่วยลดความดัน เบาหวาน การเพ่ิมก าลังทางเพศ และการบ ารุงร่างกาย ส่วนพ้ืนที่ว่างเปล่า 
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถน ามาพัฒนาพ้ืนที่ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ เพ่ือสร้างคุณภาพอากาศและได้รับ
งบประมาณจากกองทุนคาร์บอนเครดิต  

- ขอทราบรายระเอียดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐทั้ง ๑๐ แห่ง ก าหนดหลักเกณฑ์การรับ
สมัครนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในรูปแบบรับตรงหรือรับแบบอิสระมีคณะใดบ้าง และรับสมัครนักเรียนจากพ้ืนที่ใด 
จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา และจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาที่ท างานไม่ตรงกับสายงานที่เรียน 
และการติดตามข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า 

- ขอทราบรายระเอียดงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับภาคเอกชน ศึกษาพืชสมุนไพร
ฟ้าทะลายโจรที่เป็นสเปรย์พ่นภายในล าคอ ขาดการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานวิจัยของมหาลัย และในการ
วิจัยประสบปัญหาการท างานอย่างไรบ้าง 

- ขอทราบรายระเอียดงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยด าเนินการเพ่ือตอบโจทย์ปัญหาในพ้ืนที ่
มีหรือไม่ เช่น พ้ืนที่ภาคตะวันออก ประสบปัญหาด้านช้างป่า หรือพ้ืนที่ภาคเหนือประสบปัญหาด้านมลพิษ  
ทางอากาศ PM 2.5  

- ขอทราบแนวทางของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการจัดท าหลักสูตรส าหรับผู้ประกอบ 
การเพ่ือให้มีศักยภาพด้านการแข่งขัน  

- ขอทราบรายละเอียดของการรับทุนของนักศึกษาแพทย์ที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศแล้วไม่
กลับมาชดใช้ทุนให้กับมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละเท่าใด  
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด าเนินการก ากับดูแลแต่ละหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในแต่ละปีได้ด าเนินการประเมินหลักสูตรตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการอุดมศึกษา  

- กรณีท่ีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สามารถได้ท างาน ต้องขึ้นอยู่
กับคณะที่ส าเร็จการศึกษาและหากเป็นสายวิทยาศาสตร์ไม่มีโอกาสตกงาน ซึ่งคณะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
ส่วนใหญ่ไม่ตกงาน แต่หากเป็นคณะที่เกี่ยวกับสังคมกับได้รับงานท าน้อยลงไป มหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการ
เพ่ิมเติมความรู้ (Up Skill) ส าหรับนักศึกษาที่จบการศึกษามาแล้วและการทบทวนความรู้ (Re Skill) และ
พิจารณาการเปิด/ปิดหลักสูตรที่ไม่มีศักยภาพและไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมุ่งเน้นเปิด
คณะที่เป็นความต้องการของตลาดในอนาคต เช่น เทคโนโลยีเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ รถไฟฟ้าความเร็วสูง  

- มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความสุจริต  โดยบูรณาการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการและสร้างบัณฑิตที่ดี 
ในอนาคตต่อไป  

- มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี และมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือด าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการเกษตรระหว่างกัน 

- กรณีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีผลงานวิจัยไตรโคเดอร์มา เชื้อราขั้นเทพของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ช่วยให้พืชมีความอุดมสมบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๕๙,๕๓๐ คน แบ่งออกเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ จ านวน ๕๗ หน่วยงาน และ จ านวน ๓๔ บริษัท เป็นภาคเอกชน  

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการตามแนวพระราชด าริรวบรวมพืชพันธุกรรม ร่วมกับส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รวบรวมสายพันธุ์ จ านวน ๑,๕๓๓ สายพันธุ์ และมีศูนย์ปรับปรุง
สายพันธุ์ข้าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เช่น แม่โจ้ กข ๒ ข้าวก่ า A1 และข้าวหอมแม่โจ้ ๙ ให้มีประสิทธิภาพ  

- กรณีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ว่างเปล่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถจัดท าได้ 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับข้าวไอออนโดยวิธีการฉายแสง ท าให้สายพันธุ์

ข้าวเกิดการกลายพันธุ์ สามารถน าไปใช้ท าแป้งเพ่ือการเลี้ยงสัตว์และการบริโภค สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ ๑.๕ 
ตันต่อปี เริ่มด าเนินการที่จังหวัดราชบุรีและกระจายไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งมีศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว
ล้านนาเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ต่าง ๆ  

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากได้รับงบประมาณเพ่ิมเติม จะน างบประมาณไปใช้เกี่ยวกับ
งานวิจัยและงานพัฒนา 

- มหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือท างานวิจัยตู้อบแห้งด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์และการพัฒนาสายพันธุ์นกยูงให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ พร้อมทั้งพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว แหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชโดยร่วมกับชุมชนในการสร้างรายได้จากเห็ด 

- การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษามหาวิทยาลัยด้วยระบบ TCAS จ านวน ๓๐ สถาบัน ร่วมกัน
เพ่ือลดภาระของผู้ปกครอง โดยเป็นการสอบครั้งเดียวแล้วไปยื่นสมัคร รอบที่ ๑ ไม่ใช้คะแนน รอบที่ ๒ รับตรง
ส่วนกลาง รอบที่ ๓ รับตรงส่วนภูมิภาค รอบที่ ๔ และรอบที่ ๕ รับสมัครแบบแอดมิทชั่น ทุกรอบมีระบบการ
ประเมินและปรับปรุงตลอดปี  

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด าเนินการปลูกป่าชายเลน ปลูกหญ้าทะเล และท างานวิจัย
พืชกระท่อม พร้อมทั้งจัดตั้งโรงงานแปรรูปพืชกระท่อมและรับซื้อใบกระท่อมจากเกษตรกร 

- มหาวิทยาลัยทักษิณ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา เพ่ือส่งเสริม
ให้เป็นผู้ประกอบการโดยจัดท าหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการอิสระ โดยสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนที่จัดตั้ง
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ขึ้นโดยมหาวิทยาลัย ท าให้สามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ร้อยละ ๑๐ – ๒๐ ต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวม (GDP)  

- มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นให้กับประชาชนในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้  

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลงานวิจัยสารสกัดหรืออนุภาคนาโนจากพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจร
ด้วยระบบเทคโนโลยีแอนโดรกราโฟไลด์ นาโน อิมัลชัน ในรูปแบบสเปรย์ที่สามารถดูดซึมได้ดี แต่ประสบ
ปัญหารูปแบบการจดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หากขึ้นทะเบียนในรูปแบบสารสกัด
จะต้องมีผลการทดลองใช้กับสัตว์ทดลองและทดลองกับคน อาจใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์เร่งด่วนกับการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหากขึ้นทะเบียน 
ในรูปแบบเครื่องส าอาง จะต้องมีการอ้างอิงสรรพคุณ  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐทั้ง ๑๐ แห่ง ควรน าเสนอผลงานวิจัยที่มีลักษณะโดดเด่น 

สามารถช่วยเหลือสังคมและเศรษฐกิจฐานราก ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนน าไปต่อยอด
ผลงานวิจัยต่อไป 

- มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐทั้ง ๑๐ แห่ง ควรมีกลไกก ากับเพ่ือให้มหาวิทยาลัยเดินทาง 
ไปในทิศทางท่ีถูกต้อง 

- ควรมีหน่วยงานกลางก าหนดตัวชี้วัดและก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐทั้ง ๑๐ แห่ง เนื่องจากปัญหาที่ผ่านมาแต่ละมหาวิทยาลัยก าหนดตัวชี้วัดและ
ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานด้วยตนเองไม่มีมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น จึงต้องมีหน่วยงาน
กลางก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมาตรฐานเกิดการยอมรับ 

- การวัดความส าเร็จของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐทั้ง ๑๐ แห่ง ควรพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้ ๑. การเรียนการสอน จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือนักศึกษา ไม่ใช่เกิดจาก
ความต้องการของมหาวิทยาลัย ๒. การวิจัยสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ขึ้นมาและต้องได้รับประโยชน์ 
อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ผ่านการประเมินผลการเลื่อนระดับ ๓. การเป็นมหาวิทยาลัยชุมชน เข้าใจอัตลักษณ์ของ
พ้ืนทีแ่ละความต้องการของชุมชน 

- มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐทั้ง ๑๐ แห่ง ที่มีหลักสูตรด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะ
สาขาวิชาพยาบาล ควรเพ่ิมจ านวนบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาล ซึ่งมีความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- ควรส่งเสริมโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต สอดแทรกเข้าไปในหลักสูตรการศึกษา 
เสริมสร้างนิสัยสุจริต 

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ควรให้ความส าคัญกับพันธุ์พืชที่ประเทศมีจุดเด่น เช่น กัญชา กัญชง 
เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศพบว่า เป็นผลงานที่ล่าช้า เช่น ประเทศเวียดนามสามารถปลูกข้าวที่มีผลผลิต
ต่อไร่สูงกว่าประเทศไทย  

- มหาวิทยาลัยทักษิณ ควรส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นและสิทธิมนุษยชนให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรบริการการปลูกถ่ายไตให้กับประชาชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
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รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายโกวิทย์  พวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบ ขอเอกสารเกี่ยวกับการสอบ

เข้ามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี คณะที่เปิดรับสมัคร และการคาดการณ์จ านวนนักศึกษาของแต่ละ
มหาวิทยาลัย ที่สมัครเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่  

 
กลุ่มที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ๑๖ แห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     ๑,๒๓๒,๐๘๘,๑๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ๑,๔๙๖,๒๗๙,๕๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ๑,๗๕๔,๐๕๘,๕๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยมหิดล     ๓,๘๐๘,๓๒๗,๕๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    ๑,๔๗๓,๕๘๕,๙๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยศิลปากร     ๒๘๒,๔๐๓,๑๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า    ๓๙๕,๔๒๔,๕๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๔๖๙,๒๗๘,๘๐๐  บาท 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ๕๖๔,๗๖๗,๖๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต     ๔๐๓,๐๕๙,๐๐๐  บาท 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา    ๑๐๗,๗๒๘,๔๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  ๙๖๔,๔๔๕,๗๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย   ๓๙๓,๓๖๕,๙๐๐  บาท 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา     ๑๔๒,๔๔๔,๙๐๐  บาท 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  ๑๓๒,๐๔๖,๙๐๐  บาท 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ๑๕๓,๒๕๐,๘๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ๑๖ แห่งในประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบผลงานวิจัยข้าวของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ๑๖ แห่ง ที่มีปริมาณแป้งอัตราต่ า 

และทดแทนด้วยโปรตีนสูงส่งผลดีต่อสุขภาพหรือไม่ 
 - กรณีสถานการณ์ความคิดของคนรุ่นใหม่ สามารถสร้างรายได้ภายในระยะเวลาอันจ ากัด  

ขอทราบแนวทางของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ๑๖ แห่ง การจัดการความคิดและรองรับความคิด 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

 - ขอทราบแนวทางของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ๑๖ แห่ง สร้างรายได้เพ่ือเลี้ยงองค์กร 
เกดิความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจของมหาวิทยาลัย และการสร้างสมดุลระหว่างให้การศึกษากับการสร้าง
ผลก าไร 

 - ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ๑๖ แห่ง เกี่ยวกับ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาและการสร้างความสุขให้กับบุคลากร ที่ไม่สามารถจูงใจให้กับคนฉลาดเข้ามา
ภายในองค์กร 



๑๐ 
 

 - ขอทราบตัวชี้วัดระดับคุณธรรมด้านจิตสาธารณะของเยาวชนรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐ ๑๖ แห่ง เช่น กิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ สอนให้รู้จักความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวในการกู้ยืมเงินของกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 - ขอทราบความคืบหน้าผลงานวิจัยวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

- ขอทราบแนวทางการแสดงดนตรีในพื้นที่ต่างจังหวัดของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
- ขอทราบรายละเอียดคณะที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ๑๖ แห่ง แต่ไม่ได้รับ

ความนิยมจากนักศึกษาสมัครเข้าเรียน 
- ขอทราบแนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ๑๖ แห่ง  

หากได้รับงบประมาณเพ่ิมเติม และการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ 
- ขอทราบแนวทางการลดความขัดแย้งทางความคิดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ 

ราชวิทยาลัย 
- ขอทราบความคืบหน้าคดีที่พนักงานมหาวิทยาลัยฟ้องมหาวิทยาลัย เพ่ือเรียกร้อง

ค่าตอบแทนพิเศษ จ านวน ๑.๗ เท่าของเงินเดือน ต่อศาลปกครองกลาง 
- ขอทราบว่ากรณีการจัดท าผลงานวิจัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) หรือไม ่ 
- ขอทราบปัญหาและอุปสรรคการเผยแพร่งานวิจัยตามวารสารของมหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐ ๑๖ แห่ง   
- ขอทราบรายละเอียดโครงการกิจกรรมเพ่ือสังคมร่วมกับชุมชนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- ขอทราบความคืบหน้าและอุปสรรคการก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 

เพ่ือการรักษาพยาบาลและศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์  ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

 - การจัดตั้งสาขาวิชาหรือคณะใหม่เพ่ิมขึ้นมาจากคณะเดิม ที่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
๑๖ แห่ง เปิดด าเนินการอยู่มีศักยภาพเพียงพอหรือไม่ และหลักสูตรนานาชาติเพ่ิมภาระให้กับมหาวิทยาลัย
หรือไม่ และมีระบบติดตามและเปรียบเทียบนักศึกษาท่ีจบจากต่างประเทศอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้แทนกลุ่ม วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยของแต่ละแห่งได้ก าหนด

พ้ืนที่ในการพัฒนาร่วมกับชุมชน โดยมีการจัดล าดับมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้อ านวยความสะดวกด้านสถานที่ส าหรับการฉีดวัคซีนและที่พัก
ส าหรับผู้ติเชื้อ และการจัดการเรียนการสอนของมหาลัยมุ่งเน้นการเรียนรู้ ด้านความรู้ สร้างการแบ่งปัน และ
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนในสาขาที่สนใจ 

- กรณีผลงานวิจัยข้าวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด าเนินการร่วมกับส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกับส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นข้าว Rice 
Geno ที่มจีุดเด่นในการทนต่อสภาพอากาศ แก้เบาหวาน ทนแล้ง  

 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้แทนกลุ่ม แนวทางการสร้างแนวความคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละด้าน รวมถึงการคิดเชิงลบ ซึ่งครูมีบทบาทส าคัญในการให้ความเป็นธรรมและการให้
ค าปรึกษากับนักศึกษา 



๑๑ 
 

 - การสร้างความสมดุลในการหารายได้และการศึกษา โดยการน าความรู้มาสร้างผลิตภัณฑ์
บูรณาการร่วมกับองค์กรภาคเอกชนที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ท าให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมการ
สร้างผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

 - การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีมีค่าใช้จ่ายต่อเทอมไม่ถึง ร้อยละ ๓๐ ของค่าใช้จ่าย
การลงทุน และระดับปริญญาโทมีค่าใช้จ่ายต่อเทอมไม่ถึง ร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายการลงทุน และส่งเสริม
การสร้างจิตสาธารณะให้กับนักศึกษา 

 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้แจงความคืบหน้าวัคซีน ChulaCov 19 วัคซีนชนิด mRNA และ
วัคซีนจุฬาฯ - ใบยา เป็นวัคซีนชนิดโปรตีนซับยูนิตที่สกัดจากใบพืชชนิดแรกของไทย ที่ประสบปัญหาของ
ขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพจ านวนหลายขั้นตอน ส่งผลให้เกิดความล่าช้า 

 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้แจง กรณีหากได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมจะน าไปบริหารจัดการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง โดยการน าความรู้เป็นที่ตั้งร่วมกับภาคเอกชน 

 - กรณีค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๑.๗ เท่าของรายได้ที่ได้รับ อยู่ในระหว่าง
การจัดสรรงบประมาณควบคู่กับการประเมินผลงานวิชาการ 

 - การสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ต้องมีกระบวนการประเมินผลงานวิจัยหรือผลงาน
วิชาการเพ่ือเป็นจุดแข็งทางด้านวิชาการ 

 - กรณีการเปิดคณะใหม่ที่เพ่ิมขึ้นจากคณะเดิมที่เคยเปิดตอนแรก เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดคณะแพทย์ศาสตร์ ซึ่งผ่านการพิจารณาและการประเมินอย่างเข้มข้น มีศักยภาพด าเนินการ 

 - กรณีการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ร้อยละ ๓๐ 
ส่วนหลักสูตรนานาชาติต่างประเทศต้องด าเนินการจ่ายเต็มจ านวน  

 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรณีข้าวข้าวไลบรารี่ได้บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ในการศึกษาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับข้าว เช่น ข้าวสินเหล็ก ส่งเสริมเกษตรกรเพาะปลูก ศูนย์วิจัยข้าวที่บางเขน 
กรุงเทพมหานคร สามารถผลิตเครื่องส าอางที่ท าจากข้าว ศูนย์วิจัยข้าวที่จังหวัดสกลนครสามารถพัฒนาสาย
พันธ์ข้าวให้ทนน้ าท่วม ทนน้ าแล้ง และข้าวไบโอติก สามารถป้องกันมะเร็งในล าไส้ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ในการศึกษาค้นคว้าและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร เช่น การเลี้ยงสัตว์ และด าเนินการจัดท างานวิจัย
สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงโคเนื้อ 
(โพนยางค า) อาหารพ้ืนที่ภาคอีสาน การส่งเสริมการเลี้ยงวัวเนื้อสายพันธุ์ก าแพงแสนให้สามารถทดแทน 
การน าเข้าเนื้อวัวจากต่างประเทศ  

- มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการในพ้ืนที่เพ่ือ
วางแนวทางการบริหารจัดการน้ าร่วมกันของบึงบอระเพ็ด และวิทยาเขตกาญจนบุรีเพ่ือด าเนินการพัฒนาสาย
พันธุ์ทุเรียนทองผาภูมิ ส่วนวิทยาเขตอ านาจเจริญบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ
พัฒนาข้าวสินเหล็กให้มีความเหมาะส าหรับเด็กและผู้สูงอายุ และด าเนินการศึกษา วิจัยวัตถุดิบที่อยู่
ภายในประเทศมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร 

- มหาวิทยาลัยศิลปากร คงหลักสูตรที่ไม่เป็นที่สนใจของนักศึกษาไว้และได้ด าเนินการน าไป
เป็นภาควิชาของปริญญาโทหรือปริญญาเอกแทน เช่น ภาษาขอม ภาษาสันสกฤต และด าเนินการผลิต
นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญที่ขาดแคลนและมอบทุนการศึกษาเพ่ือศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ประเทศ
อินเดีย ประเทศกัมพูชา เพ่ือเข้าใจอย่างถ่องแท้ของวิชาดังกล่าว ส่วนวิชาโบราณคดี วิชาศิลปะและ 
วิชาประวัติศาสตร์ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจ านวนมาก มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ส่วนสาเหตุเปิดสาขาวิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้และบูรณาการระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ 
เข้าด้วยกัน 



๑๒ 
 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บูรณาการร่วมกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยด าเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพ่ือการรักษาพยาบาล
และศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรรองรับวิกฤตสุขภาพในอนาคต สามารถรองรับผู้ป่วยได้  
จ านวน ๖๐ เตียง ใช้เวลาในการด าเนินการก่อสร้างประมาณ ๒ ปี ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากน้ าใจของ
คนไทยที่ร่วมบริจาคมาร่วมสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้รวมกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท ปัจจุบันได้ลงเสาเข็มวางฐาน
รากก่อสร้าง และพร้อมเปิดให้บริการภาคประชาชนภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. ขอทราบผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ๑๖ แห่ง เกี่ยวกับพ้ืนที่เพ่ือตอบ

โจทย์ความต้องการของชุมชนหรือประชาชน ทางด้านวัฒนธรรมทางสังคมหรือท้องถิ่นต่อไป  
๒. รายละเอียดผลงานวิจัยเป็นเรื่องท่ีเป็นความสนใจของท่านหรือความสนใจขององค์กร 
๓. มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ๑๖ แห่ง แนวทางการส่งเสริมความรู้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียนหรือไม่ 
๔. ขอทราบแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรของผู้เรียนของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  

๑๖ แห่ง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างคนให้เป็นอัจฉริยะ 
 
กลุ่มที่ ๔ งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง 

 กรุงเทพมหานคร ๕ แห่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    ๑๖๒,๒๖๑,๓๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    ๑๒๘,๕๕๖,๕๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   ๑๕๑,๔๗๕,๐๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    ๑๗๘,๗๓๙,๒๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    ๓๑๖,๑๐๑,๑๐๐  บาท 

ภาคกลาง ๕ แห่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    ๑๕๙,๑๑๑,๑๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   ๑๒๒,๓๓๒,๓๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    ๑๔๖,๘๐๓,๗๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี    ๑๔๕,๗๗๗,๖๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี      ๒๔๔,๒๕๙,๐๐๐  บาท 

ภาคตะวันตก ๔ แห่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี    ๑๘๙,๕๐๘,๐๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    ๑๘๘,๙๗๓,๓๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    ๓๒๕,๙๔๘,๔๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   ๑๑๕,๗๕๖,๙๐๐  บาท 

ภาคใต้ ๕ แห่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช   ๑๓๐,๘๘๔,๒๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    ๑๕๒,๓๐๑,๓๐๐  บาท 



๑๓ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    ๑๖๖,๐๗๐,๙๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    ๑๙๓,๒๕๗,๗๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     ๓๒๒,๙๔๗,๒๐๐  บาท 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๑ แห่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    ๑๙๓,๐๘๙,๕๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    ๑๓๖,๕๗๒,๖๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    ๑๙๕,๓๘๖,๓๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    ๒๐๑,๖๘๕,๓๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ     ๑๗๑,๗๘๓,๗๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    ๑๖๒,๘๑๑,๓๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย     ๑๓๒,๑๖๗,๑๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    ๑๕๑,๒๒๗,๗๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์     ๑๗๕,๔๐๙,๕๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี    ๑๒๖,๑๑๖,๔๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    ๑๗๔,๗๖๘,๑๐๐  บาท 

ภาคเหนือ ๘ แห่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    ๑๘๑,๑๖๖,๘๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    ๑๙๘,๐๐๔,๒๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    ๒๐๒,๙๘๕,๐๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    ๑๖๕,๒๒๘,๔๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    ๑๑๑,๑๒๙,๑๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    ๒๘๑,๑๒๗,๔๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง    ๑๔๕,๓๕๖,๕๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    ๑๘๑,๙๘๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- การสร้างนวัตกรรมที่เป็นนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน เพ่ิมผลิตภัณฑ์ 
ให้มีความโดดเด่น เพ่ิมรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนเป็นหลัก ขอทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง  
ได้มีการท านวัตกรรมทางสังคมด้วยหรือไม่ โดยมีการคิดค้นพัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ท าให้คนมีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาวิถีชีวิตหรือไม่ และขอทราบว่ามีแผนการใช้งบประมาณเพ่ือด าเนินการเรื่องดังกล่าว
หรือไม ่

 - กรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาท้องถิ่น  ฟ้ืนฟูการเรียนรู้
เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน การสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ในโครงการยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งต้องด าเนินการสร้างต้นแบบวิชาชีพ
ครูสร้างความเป็นเลิศวิชาชีพครูให้เข้มแข็ง การสร้างพลเมืองที่ดี โดยขอทราบว่าใช้กลไกใดในการสร้างวิชาชีพ
ครูให้เข้มแข็งอาจมีความแตกต่างกันในมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง และต้นแบบทางวิชาการของการเป็น



๑๔ 
 

มหาวิทยาลัยของท้องถิ่น เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งเป็น
อย่างไร 

 - ขอทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งมีกลไกใดที่ท าให้ท้องถิ่น เป็นหุ้นส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในการสร้างผู้น าชุมชน และการสร้างกลุ่มชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  

 - กรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งมีพ้ืนที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ขอทราบว่ามีแนวคิดในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยด าเนินการเชื่อมโยงกับส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ดังกล่าวหรือไม่ 

 - จากภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่น ในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลามีการน าเสนอความโดดเด่น เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ อย่างไร และมีแผนงาน
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้หรือไม่ และมีการขอรับงบประมาณเพ่ือด าเนินการดังกล่าวหรือไม่
อย่างไร และแผนงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการ
ด าเนินการอย่างไร 

 - ในงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน ๒๖ ล้านบาท 
และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการการพัฒนาเครือข่ายผู้น าเยาวชนคิดดีภูมิปัญญาดี จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ขอทราบว่าในการด าเนินโครงการมีการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือไม่ 

 - การผลิตบุคลากรทางด้านการศึกษามีความต้องการบุคลากรอาจารย์และบุคลากรที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความจ าเป็นต้องเปิดรับนักศึกษาในการศึกษาด้านใหม่ ขอทราบว่าได้มีแนวความคิดและ
ด าเนินการในมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือไม่ ในการจัดกลุ่มด้านพ้ืนที่เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์  
ของบุคลากร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยน าจุดแข็งของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งมาแลกเปลี่ยน  
ข้อมูลกัน เพ่ือท าให้เกิดการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

 - ปัญหาเรื่องต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  โดยมีสัดส่วนของอาจารย์จ านวนมากแต่มี
อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อย ขอทราบว่ามีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์อย่างไร 

 - ในปัจจุบันที่มีการเข้าสู่การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาลดน้อยลง สอบถามว่าจะมี
แนวทางด าเนินการอย่างไร กรณีการลาออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือเป็นแนวทางให้กับ
มหาวิทยาลัยแห่งอ่ืนของรัฐ 

 - ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในสาขาวิชาที่มีความจ าเป็นต้องเปิดเพ่ิมเติม มีการ
เตรียมการอย่างไร และในส่วนภาระงานที่มีมากเกินความจ าเป็นของอาจารย์มหาวิทยาลัย  ท าให้ไม่มีเวลา
ท างานวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ของตนเองและเพ่ือสร้างผลงานทางวิชาการ ท าให้งานวิจัยด้านนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีน้อย เมื่อเทียบกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืน และท าให้ต าแหน่งทางวิชาการ  
ของอาจารย์ไม่ได้สัดส่วนที่มีมาตรฐาน มีแนวทางอย่างไร 

 - ขอทราบว่าได้มีแนวทางในการหาแหล่งทุนจากกองทุนเอกชน เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลน
ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร 

 - แสดงความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยที่มีอายุยาวนาน ต้องมีการซ่อมแซมโดยเฉพาะบางแห่ง 
ที่อยู่ในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถาน รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีพ้ืนที่สิ่งแวดล้อม ต้องพัฒนาต่อยอด
เพ่ือเป็นแหล่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

 - งบประมาณในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ขอทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏที่ไม่ได้รับจัดสรรรวมทุกแห่งหรือไม่ โดยส านักงบประมาณควรต้องจัดสรร
งบประมาณดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง 

 - ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยต้องสร้างความท้าทาย โดยการน าศักยภาพ 
ที่มี ในตัวนักศึกษาออกมา เพ่ือให้ เป็นคนเก่งมีศักยภาพสูงสุดให้ได้ และในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น



๑๕ 
 

มหาวิทยาลัยต้องแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างแท้จริงและยั่งยืน และในศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 
มีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ใดบ้างที่ขับเคลื่อนได้จริง 

 - ในช่วงที่มีช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องกัญชาทางการแพทย์ มีข้อห่วงใยถึงเด็ก
และเยาวชนว่ามหาวิทยาลัยจะมีการดูแลในเรื่องดังกล่าวอย่างไร และโครงการเสริมสร้างสุจริตชนเพ่ือ
เสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตถือเป็นโครงการส าคัญท่ีต้องด าเนินการในมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการน้อย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มี

การพัฒนาบุคลากรมีความก้าวหน้าตามล าดับ โดยจ านวนบุคลากรสายวิชาการ  จ านวน ๑๖,๔๔๖ คน  
มีรอ้ยละ ๓๕ คือ ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งอาจารย์ ร้อยละ ๖๕ มีศาสตราจารย์ จ านวน ๒๑ คน 
รองศาสตราจารย์ ๕๓๐ คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๕,๐๘๔ คน และมีอาจารย์ที่ต้องพัฒนาต่อไปอีก จ านวน 
๑๐,๘๑๑ คน ถือว่าได้มีการเร่งรัดพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มที่  ตามกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรก าหนด
ไว้ในแผนงานโครงการส าคัญ โดยการก าหนดตัวชี้วัดการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการในแต่ละปี และมาตรการ 
ในการพัฒนาบุคลากรที่ได้น ามาใช้ ได้แก่ มาตรการเชิงบวก คือ การท าโครงการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรใหม่ 
มีการสร้างแรงจูงใจโดยให้ค่าตอบแทนกับพนักงานมหาวิทยาลัยและมีต าแหน่งทางวิชาการ ส่วนมาตรการ 
เชิงลบ คือ การก าหนดให้มีต าแหน่งทางวิชาการเมื่อปฏิบัติงานครบสามปีถึงห้าปี โดยมหาวิทยาลัยจะมี
มาตรการกดดันให้สร้างผลงานทางวิชาการ เช่น การไม่เพ่ิมเงินเดือน การไม่ต่อสัญญาจ้าง เป็นต้น ดังนั้น  
ในอนาคตต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยจะค่อย ๆ เพ่ิมจ านวนขึ้นตามล าดับ 

 - มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการขับเคลื่อนการใช้วัฒนธรรมชายแดนภาคใต้  โดยการ
ขับเคลื่อนในหลายมิติ และในเรื่องความเหลื่อมล้ าเรื่องสิทธิเสรีภาพและด้านความยุติธรรม ได้มีศูนย์ศึกษาด้าน
สิทธิมนุษยชนที่มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและมีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยให้นักศึกษาร่วมกัน
ด าเนินการ นอกจากนี้ ได้มีการด าเนินการในการเรียนโครงการสร้างอัตลักษณ์ในจังหวัดชายแดนใต้  

 - ในการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการด าเนินการสร้างต้นแบบ โดยมี
กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีจิตวิญญาณ ท าให้ครูมีความเป็นเลิศและมีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาเอก  
โดยมีโรงเรียนผู้ร่วมผลิตครูสร้างเสริมวิชาชีพครู และส่วนเรื่องการที่มหาวิทยาลัยเป็นหุ้นส่วนร่วมกับชุมชน  
ยังไม่มีเป็นรูปธรรม ส่วนเรื่องการบริหารจัดการน้ าได้มีการประสานกับชุมชนผู้ร่วมพัฒนาในการด าเนินการ 
นอกจากนี้ ในการพัฒนาภาษาอังกฤษมีกลไกในการเปลี่ยนความคิดของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีการพัฒนา
ด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน ทั้งนี้ รายละเอียดขอจัดส่งเป็นเอกสาร 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ควรมีการด าเนินการเชิงรุก 

ในการให้ความรู้ด้านกฎหมายกับนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะกฎหมายพิเศษ อาทิเช่น 
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พระราชบัญญัติ  
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานด้านความมั่นคง ต ารวจ ทหาร 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือนักวิชาการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องอ่ืนมาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา 

 - มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ควรมีแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
ในระดับปริญญาตรี เพ่ือให้สามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจ าวัน และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับพ้ืนฐาน
สื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ และควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการศึกษาในปัจจุบันที่
ท าให้ไม่สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาได้ดีเท่าที่ควร 



๑๖ 
 

 - การประเมินผลการปฏิบัติราชการของอาจารย์มหาวิทยาลัย ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
กับการสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏควรให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพการเรียน
การสอนของนักศึกษา โดยการลดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอาจารย์ให้น้อยลง เพ่ือให้การสอน
อาจารย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 - ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับนาฏศิลป์หรือดุริยางคศิลป์  
ควรให้ความส าคัญกับนาฏศิลป์สากลหรือดุริยางคศิลป์สากล เพ่ือให้มีแพลตฟอร์มการแสดงในชุมชนโดยการ
สร้างดนตรี สร้างนักร้องที่มีความเป็นสากลและผสมผสานกับความเป็นไทย 

 - ควรให้การดูแลโรงเรียนและขยายโอกาสให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
โดยการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ซึ่งต้องมีการจูงใจให้นักเรียนได้ศึกษาต่อ  
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ดีขึ้น 

 - มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งควรมีการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือสร้างรากเหง้า
ทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนและสามารถน าความงดงามของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีในมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง 
สู่โลกได้ด้วย และควรดูแลประชาชนในท้องถิ่นด้วยการส่งเสริมอาชีพด้วยนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือยกระดับความเป็นท้องถิ่นสู่ระดับชาติ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ  

๓๘ แห่ง มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันอย่างไร และแตกต่างจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่นอย่างไร 
 - ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม  รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ยี่สิบ ขอรายละเอียด

เป็นเอกสาร ดังนี้ 
 ๑. ขอท าเนียบของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง ที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้าง

ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สร้างคนในท้องถิ่น ท าให้ท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย 
 ๒. ขอทราบต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง ข้อมูลอาจารย์ 

ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มาตรการก าหนดการท าต าแหน่งทางวิชาการ ข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรีย้อนหลัง 
๓ ปี และหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 

กลุ่มที่ ๕ งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ๔๙๒,๗๔๖,๕๐๐  บาท 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ๒๐๘,๖๒๘,๕๐๐  บาท 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ๑๙๒,๘๘๑,๕๐๐  บาท 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ๑๕๐,๙๐๕,๑๐๐  บาท 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ๒๙๗,๐๙๒,๓๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ๒๗๐,๗๗๕,๗๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ๒๐๔,๐๗๙,๔๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ๒๕๓,๔๗๕,๘๐๐  บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ๔๖๙,๔๐๗,๑๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  
 
 



๑๗ 
 

สรุปประเด็นการพิจารณาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันทรัพยากรในการเรียน
ร่วมกัน และร่วมกับสถานประกอบการในการสร้างบัณฑิตเพ่ือการมีงานท าและการพัฒนาอาจารย์ ขอทราบว่า 
มีนโยบายใดที่ต้องการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการเพ่ือส่งต่อไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

 - วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง ในการพัฒนาประเทศ โดยในการผลิต
บัณฑิตเป็นนวัตกรต้องท าให้ครอบคลุมทั้ง ๗๗ จังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ไปข้างหน้า  
ขอสอบถามว่าบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยแตกต่างจากสถาบันเทคโนโลยี ๑๙ แห่ง และสถาบัน
เทคโนโลยีการเกษตร ๔ แห่ง อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ในการผลิตนวัตกรมีจุดเด่นโดยการต่อยอดนักศึกษาในอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมทักษะด้าน

วิชาการและเชิงปฏิบัติการจริงในสถานประกอบการที่จะเป็นนักปฏิบัติชั้นสูง และในการสร้างอัตลักษณ์ได้มี
การฝึกครูโดยใช้สถานประกอบชุมชนเป็น Social lab โดยมีจุดเด่นตามพ้ืนที่และทรัพยากรที่มี และมีการเปิด
โอกาสให้นักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้วมารับการถ่ายทอดหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรมีทางเลือก ให้กับนักศึกษา 
ได้มีโอกาสในเส้นทางอาชีพและมีการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ เป็นหลักสูตรที่มีการประเมินสมรรถนะ
ชั้นสูงให้นักศึกษามีงานท าตั้งแต่เริ่มเข้ามาศึกษา 

 - ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง มีการสร้างผู้ประกอบการ 
ในเชิงนวัตกรรม และในเรื่องวิสัยทัศน์ได้มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
การประกอบการ โดยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จะมีวิชาการสร้างผู้ประกอบการใหม่  
ให้นักศึกษาในชั้นปีสุดท้าย โดยให้มีการท า Workshop พร้อมกับกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ ง ควรท าการวิจัยในเรื่องการเกษตรและ 

การประกอบอาชีพให้ครอบคลุมทุกจังหวัดหรือทุกกลุ่มจังหวัด และก าหนดวิสัยทัศน์ให้มีเอกลักษณ์ โดยในการ
ผลิตนวัตกร ต้องมีการผลิตความเป็นผู้ประกอบการควบคู่ไปกับการสร้างผู้ประกอบการในเชิงนวัตกรรม 

 
ผลการพิจารณา 

กระทรวงยุติธรรม 
กรมคุมประพฤติ      ๒,๑๑๘,๓๓๐,๕๐๐ บาท 
ไม่มีการปรับลด       -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมคุมประพฤติในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ขอทราบจ านวนผู้กระท าความผิดทั้งหมดและในการท ากิจกรรมของผู้ที่ถูกคุมประพฤติ 
มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ อย่างไร และมีการกลับมากระท าผิดซ้ าหรือไม่ 

- ขอทราบรายละเอียดการด าเนินกิจกรรมในโครงการคืนคนดีสู่สังคม มีค่าจ้างงานผู้พ้นโทษ 
จ านวน ๒๓.๓ ล้านบาท  

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวการควบคุมประพฤตินักโทษคดีข่มขืน นักโทษคดียาเสพติด  
ที่พ้นโทษจากการคุมขังอย่างไร 



๑๘ 
 

 - กรณีการใช้เครื่อง EM คุมประพฤติเป็นการน ามาใช้กับนักโทษในคดีร้ายแรง ขอทราบว่า
เหตุใดถึงน าเครื่อง EM คุมประพฤตินักโทษคดีการเมือง  

 - ขอทราบว่างบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน หน่วยงานน ามาบริหารจัดการ
เพ่ือช่วยเหลือนักโทษในเรือนจ าอย่างไร 

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการขยายศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนให้ครอบคลุม 
ไปถึงอ าเภอหรือต าบลหรือไม่ และการเพิ่มศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร 

 - กรณีโครงการอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผลกระทบ กิจกรรมการส่งเสริ มและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการด้านการอ านวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพ้ืนที่ 
ตัวชี้วัด ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังคดีความมั่นคง  
ในเรือนจ าเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๑๐ ในปี ๒๕๖๖ เมื่อพิจารณารายละเอียดในปี ๒๕๖๔ ถึง ปี ๒๕๖๕ ไม่มี 
โครงการดังกล่าว แต่มีโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นการด าเนินการติดตาม ดูแล ผู้กระท าผิดที่เป็นเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ที่ได้รับ
การพักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ ขอทราบว่าหน่วยงานมีข้อมูลจ านวนสถิติของบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย  
ที่ได้รับการพักการลงโทษมีจ านวนเท่าไร 

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีมาตรการรองรับหรือเตรียมความพร้อมประมวลกฎหมายยาเสพติด
อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีเครื่อง EM คุมประพฤติ สามารถถอดได้ด้วยการท าลาย เมื่อมีการท าลายจะมี

สัญญาณเตือนมายังเครื่องควบคุมทันที 
 - กรณีการบริการทางสังคมหรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะมี ๒ กรณี ศาลสั่งให้มี

ค่าปรับแต่ไม่สามารถจ่ายค่าปรับได้ หน่วยงานจะด าเนินการให้นักโทษเหล่านี้ไปท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่
ก าหนดไว้ วันละ ๕๐๐ บาท และการท ากิจกรรมเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการท าความดี 
ให้กับชุมชน และปรับกระบวนการทางความคิดในการท าความดีต่อผู้อ่ืน ในปี ๒๕๖๕ หน่วยงานได้ขอรับ 
การสนับสนุน จ านวน ๒.๕ ล้านบาท เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อหัวละ หัวละ ๒๒๔ บาท และในปี ๒๕๖๖ ขอรับ 
การสนับสนุนไป จ านวน ๔.๒ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือหน่วยงานขอรับการบริจาค พร้อมทั้ง 
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน  

 - กรณีตัวเลขผู้ถูกคุมขังในการกระท าความผิดซ้ า ในปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๖.๕๖ ปี ๒๕๖๕  
ร้อยละ ๕.๕๕ ส่วนคดี เมาแล้วขับหน่วยงานได้ เข้าไปช่วยกระทรวงสาธารณสุข กรมขนส่งทางบก  
และกระทรวงมหาดไทย เนื่องจาก อัตราการกระท าความผิดซ้ าในปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๓.๑๒ ปี ๒๕๖๓  
ร้อยละ ๒.๕๐ ปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๒.๔๑ และจ านวนตัวเลขของคดีเมาแล้วขับที่เข้ามาอยู่ในความดูแลของ
หน่วยงาน ในปี ๒๕๖๒ จ านวน ๖๔,๐๐๐ คน ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๕๐,๐๐๐ คน ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๒๖,๐๐๐ คน 

 - กรณีการใช้เครื่อง EM คุมประพฤติผู้กระท าความผิดคดีทางการเมือง หน่วยงานไม่ได้ดูแล
กลุ่มคนเหล่านี้  

 - กรณีกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้กระท าความผิดทางเพศหรือกระท ารุนแรง หลักการมี ๒ ประเด็น 
คือ การเฝ้าระวัง การรักษาผู้มีสภาพทางจิต ส่วนการฉีดอวัยวะเพศให้ฝ่อเป็นการลดฮอร์โมน อย่างไรก็ตาม 
การกระท าต่าง ๆ เหล่านี้ต้องเป็นดุลพินิจของแพทย์ 

 - กรณีการรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด หน่วยงานไม่การออกกฎหมายลูกเพ่ือรองรับ 
ซึ่งเป็นความรับผิดชอบส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แต่สิ่งที่ได้รับผลกระทบ  
คือ การยกเลิกพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จากเดิมผู้เสพต้องเป็นผู้ป่วยกลายเป็นจ าเลย 



๑๙ 
 

และมีมาตรการรองรับ ส าหรับผู้เสี่ยงน้อยใช้เครื่อง EM คุมประพฤติ ผู้เสี่ยงปานกลางต้องปรับเปลี่ยนนิสัย 
โดยส่งให้ศูนย์เป็นผู้ดูแล  

 - กรณีโครงการคืนคนดีสู่สังคมในงบประมาณ ๒๓ ล้านบาท เป็นเงินจ้างผู้ที่พ้นโทษหรือ 
พ้นจากการควบคุมประพฤติชั่วคราว เพ่ือให้มีรายได้เฉพาะกิจ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรสนับสนุนและส่งเสริมให้อาสาสมัครคุมประพฤติได้รับสวัสดิการทางด้าน  

เงินฌาปนกจิและรัฐต้องมีงบอุดหนุนเพ่ิมเติมในส่วนนี้ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ขอรายละเอียดผู้กระท า

ความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพักการลงโทษมีจ านวนเท่าไร 
 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   ๑,๙๙๖,๓๘๘,๑๐๐ บาท 
ไม่มีการปรับลด       -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดซึ่งต้องมีหลักสูตรการปลูกจิตส านึกของเด็กและเยาวชน 
การลดจ านวนเด็กที่มีความก้าวร้าว และในปัจจุบันที่กัญชาจะเข้ามาแทนที่ยาเสพติด ขอทราบว่าหน่วยงาน  
มีความคิดเห็นอย่างไร 

- ขอทราบว่าปัจจุบันหน่วยงานได้มีการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาภายในสถานพินิจหรือไม่ 
 - กรณีผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวไม่อยากออกจากสถานพินิจเพ่ือไปสู่สิ่งแวดล้อมเดิม ๆ ขอทราบ

ว่าหน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร 
 - ขอทราบว่าหน่วยงานได้มีการประสานกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม

ในการช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ทางด้านกีฬาหรือไม่  
 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้ที่ออกจากสถานพินิจมีโอกาสในการ

ท างานและมีรายได้เลี้ยงชีพเป็นของตนเอง เพ่ือป้องกันการกับเข้าสู่วงจรที่มีความยากล าบากและมีความเสี่ยง
เช่นเดิม 

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหาการลดจ านวนของเด็กที่อยู่ในสถานพินิจ
อย่างไร หน่วยงานมีการส ารวจถึงสาเหตุหลักของการใช้ยาเสพติดและการจ าหน่ายยาเสพติดที่เป็นการน าพา
เด็กเข้าสู่สถานพินิจหรือไม่ 

 - ปัจจุบันปัญหาการหย่าร้างมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้เด็กขาดความอบอุ่นจากครอบครัว 
และเป็นที่มาขอการน าไปสู่ปัญหาของครอบครัว ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นเพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไร 

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีการบูรณาการร่วมกับศูนย์บ าบัดยาเสพติดในแต่ละพ้ืนที่หรือไม่  
 - กรณีที่หน่วยงานมีการจัดท าโครงการ ๑ สถานพินิจ ๖ สถานศึกษา ในปี ๒๕๖๕ สามารถ

ด าเนินการได้ จ านวน ๑๔๕ แห่ง และมีสถานพินิจและสถานศึกษาที่ ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก  
ติดข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณและบุคลากร ขอทราบว่าหน่วยงานได้มีการศึกษาเปรียบเทียบสถานพินิจ 
สถานศึกษา ที่เข้าไปด าเนินการจัดกิจกรรมกับพ้ืนที่ของสถานพินิจและสถานศึกษาที่ไม่ได้เข้าไปจัดกิจกรรม  
มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 



๒๐ 
 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณี เรื่อง กัญชาที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจ เมื่อมีการประกาศให้กัญชา

ไม่เป็นยาเสพติด หน่วยงานมีเด็กที่ต้องดูแลในคดีกัญชา จ านวน ๒๘ ราย และศาลได้มีค าสั่งให้พ้นจากการ
ฝึกอบรมทั้งหมด ส่วนมาตรการหน่วยงานได้มีการเฝ้าระวัง การออกบังคับ ข้อสั่งการ ห้ามเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
เข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้กัญชาด้วยวิธีการใด ๆ พร้อมทั้งการสร้างความรับรู้เรื่องกัญชาให้กับเด็กและเยาวชน
ที่อยู่ในสถานพินิจให้มากข้ึน  

 - กรณีการดูแลเด็กในแต่ละวัน หน่วยงานได้ใช้นโยบาย ๔ ฝึก ฝึกกาย ฝึกจิต ฝึกความคิด  
ฝึกอาชีพ ซึ่งกิจกรรมกีฬาจะอยู่ในหมวดการฝึกกาย ที่ต้องได้รับการดูแล ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้งมีศูนย์ฝึก 
ทางกีฬาโดยเฉพาะในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ที่เป็นการร่วมมือจากภาคเอกชน และการมีอาชีพด้านกีฬา  
ส่วนการฝึกอาชีพเป็นการให้การศึกษา การฝึกอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือให้ทราบว่าการมีอาชีพจะเป็น
เครื่องมือในการด าเนินชีวิตต่อไป เช่น นิคมอุตสาหกรรมอมตะที่รับเด็กที่อยู่ในความดูแลได้ฝึกอาชีพ 
หน่วยงานติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดและการตรวจสารเสพติดจากเส้นผม เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นกับภาคเอกชน  
ที่รับเด็กไปฝึกอาชีพ 

 - กรณีคดียาเสพติด ปัจจุบันการครอบครองเพ่ือเสพมีจ านวนสูงที่สุดถึง ร้อยละ ๕๐ และ 
การครอบครองเพ่ือจ าหน่าย และการลงโทษคดีของเด็ก ศาลพิจารณาโทษเบากว่าผู้ใหญ่ ซึ่งอาจเป็นปัจจัย 
ในการกระท าความผิด 

 - กรณีเด็กที่เข้ามาอยู่ในการควบคุม ซึ่งมาตรฐานสากลไม่เป็นการควบคุมแต่เป็นการให้
โอกาสเด็ก การที่เด็กเข้ามาในสถานพินิจน้อยมากและในปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑,๒๕๐ คน พร้อมทั้งเด็กที่เข้ามา
รับการดูแลต้องได้รับการศึกษา 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรมีการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้ที่ออกจากสถานพินิจมีโอกาสในการท างานและ

มีรายได้เลี้ยงชีพเป็นของตนเอง เพ่ือป้องกันการกับเข้าสู่วงจรที่มีความยากล าบากและมีความเสี่ยงเช่นเดิม 
 

กรมราชทัณฑ ์      ๑๔,๐๗๐,๗๕๙,๔๐๐ บาท 
ไม่มีการปรับลด       -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมราชทัณฑ์ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- กรณีที่จ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับการดูแลผู้ต้องขังซึ่งมีจ านวนมาก และการได้รับ
ค่าตอบแทนในการอยู่เวรยามลดลง เห็นว่าหน่วยงานต้องให้ความส าคัญในการเพ่ิมค่าตอบแทนให้กับ
เจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือไม่ให้เกิดความเดือดร้อน 

 - ขอทราบสถิติจ านวนผู้ต้องขังที่กระท าความผิดซ้ าซาก และจะมีแนวทางป้องกันและแก้ไข
ไม่ให้มีการกระท าความผิดซ้ าอย่างไร 

- ขอทราบว่าปัญหาการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการควบคุม 
การก่อสร้างเรือนจ า หน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร และเมื่อพิจารณางบลงทุนในปี ๒๕๖๔ และ
ในปี ๒๕๖๕ หน่วยงานมีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขอทราบว่ามีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางและมาตรการลดจ านวนผู้ถูกคุมขังอย่างไร  
 - ขอทราบว่าหน่วยงานได้มีการแบ่งพ้ืนที่เรือนจ าส าหรับผู้ที่ถูกตัดสินให้จ าคุก และผู้ที่อยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาในชั้นสอบสวนและอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีท่ีต้องถูกกักขังอย่างไร 
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 - ขอทราบว่าปัจจุบันหน่วยงานได้มีการหาแนวทางการลงโทษรูปแบบใหม่ที่เป็นทางเลือกอ่ืน 
นอกจากการจ าคุก เช่น โทษปรับ การควบคุมตัวที่บ้าน  

 - ขอทราบว่าหน่วยงานได้มีการจัดสวัสดิการทางด้านสุขภาพทุกด้านให้กับนักโทษหรือไม่ 
 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหาของนักโทษที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจาก 

ผู้คุมขังและนักโทษด้วยกันเองอย่างไร 
 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้นักโทษในเรือนจ าสามารถใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนการเลือกตั้งหรือไม่ และหน่วยงานมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ 
 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการจูงใจผู้ประกอบการมีการจ้างงานกับกลุ่มคนเหล่านี้

อย่างไร 
 - ขอทราบว่าปัจจุบันมีอาชีพใดบ้างที่มีข้อจ ากัดทางกฎหมายที่ไม่ให้ผู้ที่พ้นออกจากเรือนจ า

ประกอบอาชีพ 
 - หน่วยงานควรเพ่ิมสัดส่วนของงบลงทุนให้สูงขึ้น เนื่องจากการจัดกิจกรรม โครงการ  

ที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ถูกคุมขังที่ใกล้พ้นโทษได้มีส่วนร่วมเพ่ือก้าวไปสู่สังคมต่อไป เช่น การฝึกอาชีพ  
นอกเรือนจ า การเป็นพนักงานร้านค้าหรือร้านสวัสดิการ เพ่ือให้มีความใกล้ชิดกับบุคคลภายนอกและการฝึก
การใช้ชีวิตในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการเพ่ิมอัตราเงินเดือนขั้นต่ าให้กับเจ้าหน้าที่หรือไม่  
และปัญหาการจ่ายค่าข้ึนเวรช้า หน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร 

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนการขยายโรงนอนให้กับผู้ถูกคุมขังหรือไม่ 
 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนการแก้ปัญหาผู้ถูกคุมขังท่ีเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ 
 - ขอทราบว่าผู้ที่กระท าความผิดซ้ าทางเพศและความรุนแรง หน่วยงานมีแนวทางการบ าบัด

ฮอร์โมนให้กับกลุ่มคนเหล่านี้หรือไม่ 
 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการป้องกันโรค HIV จากผู้ถูกคุมขังในเรือนจ าอย่างไร 
 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการการขยายเรือนจ าที่อยู่ ในพ้ืนที่ใจกลางเมือง ออกไปอยู่

ในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมหรือไม่ และมีหลักเกณฑ์การจัดตั้งเรือนจ าหรือไม่ 
 - ขอทราบความคืบหน้าและการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ 
 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ผู้คุ มขัง

อย่างไร  
 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีการบริหารจัดการและช่วยเหลือบุตรของผู้ถูกคุมขังที่อยู่ร่วมกัน  

ในเรือนจ าอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีค่าใช้จ่ายการเข้าเวรยาม หน่วยงานได้มีการปรับแผนการใช้เงินและได้ด าเนินการ  

ของบกลางต่อส านักงบประมาณ 
 - กรณีผู้กระท าความผิดซ้ าหลังพ้นโทษ หน่วยได้มีการจัดเก็บข้อมูล ๓ ปี การกระท าความผิด

ซ้ าภายใน ๑ ปี ร้อยละ ๑๕ ภายใน ๒ ปี ร้อยละ ๒๖ ภายใน ๓ ปี ร้อยละ ๓๔ และหน่วยงานได้มีการติดตาม
ผู้กระท าความผิดเพื่อลดการกระท าความซ้ า 

 - กรณีการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้า เกิดจากการล่าช้าของโครงการ หน่วยงานได้มี
การตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือติดตามการใช้จ่ายของงบลงทุน  

 - กรณีการย้ายเรือนจ าออกจากพ้ืนที่ใจกลางเมืองหรือพ้ืนที่ชุมชน หน่วยงานขอรับไป
ด าเนินการเพื่อบรรจุไว้ในแผนการด าเนินการต่อไป 
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 - กรณีโรงพยาบาลแห่งที่ ๒ ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ได้มีการลงนามเป็นที่เรียบร้อย 
พร้อมทั้งขออาคารที่พักอาศัยให้กับข้าราชการ  

 - กรณีการจัดพ้ืนที่ให้ผู้ต้องขัง หน่วยงานได้ด าเนินการจัดพ้ืนที่ให้เพ่ิมมากขึ้น ๑.๖ ตาราง
เมตร/ต่อคน 

 - กรณีการจัดพ้ืนที่ของผู้กักขังกับผู้ต้องขังเด็ดขาด หน่วยงานได้มีการจัดพ้ืนที่แยกแดน 
ออกจากกันอย่างชัดเจน ส่วนเรือนจ าที่มีแดนเดียว หน่วยงานได้มีการแบ่งพ้ืนที่ออกจากกันเพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักสากล  

 - กรณีการรักษาพยาบาลและการถูกล่วงละเมิดทางเพศ หน่วยงานได้มีมาตรการป้องกัน  
โดยมีการจัดอาสาสมัครราชทัณฑ์ประจ าทุกห้อง และติดกล้องวงจรปิด 

 - กรณีการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังมีสิทธิในการเลือกตั้ง หน่วยงานขอรับไปศึกษาเพ่ือจัดท าเป็น
รายงานการวิจัย ในประเทศยังไม่มี แต่ในต่างประเทศมีบางประเทศ เช่น อินโดนีเซีย 

 - กรณีค่าแรงของผู้ต้องขังที่ได้จากการฝึกวิชาชีพ รายได้ที่มีการหักค่าใช้จ่ายแล้วก าไรแบ่งให้
ผู้ต้องขัง ร้อยละ ๗๐ เป็นเงินทุนในระหว่างต้องโทษ ร้อยละ ๒๐ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในเรือนจ า ร้อยละ ๑๐ 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล 

 - กรณีนิคมอุตสาหกรรมในเรือนจ า หน่วยงานมี ๑๐ เขต ทั่วประเทศ ๑ เขต ๑ เรือนจ า
อุตสาหกรรม ได้เริ่มต้นที่เรือนจ าสมุทรปราการ เรือนจ าสมุทรสาคร และเรือนจ ากลางชลบุรี  

 - กรณีการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา เพ่ือเป็นการป้องปราม หน่วยงานเคย
ด าเนินการจัดให้มีการศึกษาดูงาน แต่ช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์โควิดจึงไม่สามารถด าเนินการได้ แต่หมดโควิด
หน่วยงานจะด าเนินการทันท ี

 - กรณีหลักสากลของผู้คุมขังกับผู้ต้องขัง ต้องเป็น ๑ ต่อ ๕ แต่ให้ภาพในปัจจุบันเป็น ๑  
ต่อ ๕๐ และเสาร์ – อาทิตย์ จะมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้น 

 - กรณีนักโทษล้นเรือนจ า หน่วยงานพยายามแก้ไขโดยการขยายเรือนจ าและเร่งด าเนินการ
ให้การก่อสร้างเรือนจ าให้เร็วขึ้น  

 - กรณีการติดตามผู้พ้นโทษ หน่วยงานศูนย์ประสานงานการมีงานท า โดยมีนักสังคม
สงเคราะห์อยู่ทุกเรือนจ าที่ท าหน้าที่ติดตามว่าผู้ต้องขังท าอาชีพอะไร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนออก
จากเรือนจ า  

 - กรณีการดูแลผู้ต้องขังที่เป็น HIV หน่วยงานได้มีการรักษาโดยให้ยาต้านกับผู้ต้องขังและ
ดูแลรักษาตามอาการอย่างต่อเนื่อง  

 - กรณีการแจกถุงยางอนามัย หน่วยงานไม่ได้มีการแจกแต่มีการให้ความรู้และค าแนะน า 
 - กรณีเรื่องความสะอาดภายในเรือนจ า หน่วยงานมุ่งเน้นให้เรือนนอน ห้องรักษาพยาบาล 

โรงครัว โรงเลี้ยง มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ และขอรับข้อเสนอแนะไปก าชับทุกเรือนจ ารักษาความ
สะอาดมากยิ่งขึ้น 

 - กรณีเรือนจ ากระบี่ หน่วยงานได้หาพ้ืนที่เป็นที่เรียบร้อย อยู่ในระหว่างการรับฟังความ
คิดเห็นและความเหมาะสมของพ้ืนที่ และในปี ๒๕๖๗ จะด าเนินการตั้งค าของบประมาณ 

 - กรณีค่าอาหารผู้ต้องขัง หน่วยงานได้รับงบประมาณมาจัดสรรประมาณ ๕๖ บาท/ต่อคน 
/ต่อวัน เฉลี่ยมื้อละ ๑๓ บาท  

 - กรณีเจ้าหน้าที่ท าร้ายผู้ต้องขัง หน่วยงานได้มีการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ
เบื้องต้น และหากการปฏิบัติหน้าที่มีการท าร้ายผู้ต้องขังต้องถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย  
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 - กรณีการก าหนดนโยบายดูแลแม่และเด็ก หน่วยงานได้จัดสถานที่เลี้ยงเด็กและโรงนอนแยก
ออกตา่งหากส าหรับแม่และเด็ก  

 - กรณีที่ผู้ต้องขังป่วยหนัก หน่วยงานต้องด าเนินการส่งผู้ต้องขังไปยังโรงพยาบาลเครือข่าย
ของแต่ละพ้ืนที ่

 - กรณีคดีความมั่นคง หน่วยงานได้ด าเนินการใช้โปรแกรมในการแก้ไขคดีด้านความมั่นคง 
รายละเอียดขอจัดส่งเป็นเอกสาร 

 - กรณีการอายัดตัว หน่วยงานได้มีการประสานกับส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ือเร่งรัด 
การอายัดตัว เพ่ือไม่ให้ผู้พ้นโทษมีการค้างการอายัดตัว 

 - กรณีผู้ต้องขังคดีการเมืองและผู้ต้องขังที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี อยู่ในเรือนจ าพิเศษ
กรุงเทพมหานคร และทัณฑ์สถานหญิงคลองเปรม และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขับที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี
ต้องได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากผู้ต้องขังเด็ดขาดทั่วไป เช่น การดูแลความเป็นอยู่ การรักษาสุขภาพ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรเพ่ิมมาตรฐานและประสิทธิภาพในการฟ้ืนฟูนักโทษในเรือนจ า โดยจัดกลุ่ม

นักโทษที่มีประเภทความผิดเดียวกัน เพ่ือให้การออกแบบการฟ้ืนฟูง่ายยิ่งขึ้น 
 - หน่วยงานควรมีการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษา เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามา

ศึกษา เรียนรู้ การใช้ชีวิตในเรือนจ าของผู้กระท าความผิด เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ถึงการกระท าใด ๆ  
ที่ผิดกฎหมายต้องถูกด าเนินคดีและเข้าสู่เรือนจ า 

 - หน่วยงานควรมุ่งเน้นในเรื่องการรักษาความสะอาดพ้ืนที่ภายในเรือนจ าเป็นส าคัญ  
 - หน่วยงานควรมีการส่งเสริมผู้ถูกคุมขังในเรือนจ าให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจ า

อย่างต่อเนื่อง 
 - หน่วยงานควรมีมาตรการในการตรวจสอบผู้ต้องขังหรือนักโทษเด็ดขาดที่มีหมายจับอาญา

ค้าง เพ่ืออ านวยความยุติธรรมให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ และเพ่ือป้องกันไม่ให้นักโทษเหล่านี้ที่ก าลังจะพ้นโทษ 
ต้องถูกด าเนินคดีตามหมายจับอีกครั้ง  

 - หน่วยงานควรประสานกับส านักงานปลัดโอนบุคลากรทางด้านวิศวกรมาอยู่ในกรม
ราชทัณฑ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบลงทุนที่มีความล่าช้า 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายอนุรักษ์  จุรีมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบแปด ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอทราบรายละเอียดและแผนงานการด าเนินงานของเรือนจ าในจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด 
๒. ขอทราบรายละเอียดและผลการด าเนินการของโรงพยาบาลของกรมราชทัณฑ์แห่งที่ ๒  
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอทราบรายละเอียดจ านวนนักโทษที่อยู่ในเรือนจ าทั้งหมด โดยแบ่งตามจ านวนนักโทษ

ในแต่ละเรือนจ า ระยะเวลาการรับโทษ และการกระท าความผิด 
๒. ขอทราบรายละเอียดประเภทงานที่มีการจ้างนักโทษในเรือนจ า และอัตราค่าจ้างแรงงาน

ของนักโทษ 
 
 
 



๒๔ 
 

- พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสาม ขอรายละเอียด
ผู้ต้องขังในคดีทางการเมือง จ านวน ๓๐ คน ได้รับการปฏิบัติอย่างไรในเรือนจ า  

 
 
 

เลิกประชุม เวลา ๒๒.๓๕ นาฬิกา 
 

นางสาวอนุสรา  เกื้อข า นิติกรช านาญการ 
นายสรเดช  ธรรมสาร นิติกรช านาญการ  

นายไพบูลย์  กระจ่างวุฒิชัย นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ 
นายมงคล  นิ่มประเสริฐ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ  

 

ผู้จดสรุปผลการประชุม 


